

# สำเนา

## ประกาศกรมประมง

เรื่อง ขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กำหนดว่าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กำหนดแนวทางเพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือตามที่ ก.พ. จะกำหนดต่อไป กรณีหากส่วนราชการมีเหตุผลความจำเป็นและมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งยังมีผลใช้ได้อยู่ อาจขยายระยะเวลาที่บัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้เพื่อใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งกำหนดว่าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ส่วนราชการขยายระยะเวลาที่บัญชีมีผลใช้ได้ตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่บัญชีนั้นมีผลใช้ได้วันสุดท้ายตามกำหนดเดิม โดยพิจารณากำหนดระยะเวลาที่บัญชีมีผลใช้ได้ให้เหมาะสมกับแผนดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามอัตราว่างที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีในระยะเวลาต่อไป จนกว่าจะจัดสอบครั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการประกาศขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จก่อนวันสุดท้ายที่บัญชีมีผลใช้ได้ตามกำหนดเดิม และให้ระบุวันที่บัญชีมีผลใช้ได้วันสุดท้ายตามระยะเวลาใหม่ที่ขยายให้ชัดเจน นั้น

ในการนี้ กรมประมงจึงขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ จากกำหนดเดิม “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีผลใช้ได้วันสุดท้าย วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔” กำหนดใหม่เป็น “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีผลใช้ได้วันสุดท้าย วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมีศักดิ์ ภัคคีติก)  
อธิบดีกรมประมง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมลมาลย์ สุวรรณภูมิ)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ร่าง  
พิมพ์  
ตรวจ